

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจะครองสัดส่วน ๑ ใน ๔ ของ การผลิต - ส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โลกในทศวรรษหน้า

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) เปิดเผยรายงานการศึกษาาร่วม OECD-FAO Agricultural Outlook ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๗๑ โดยคาดการณ์ว่า สัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและประมงในตลาดโลกของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๒๓ ในปัจจุบัน เป็นร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๑ และแม้ว่าอัตราการเติบโตในการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างเชื่องช้า แต่ในช่วงสิบปีข้างหน้า จะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าพืชได้ถึงร้อยละ ๒๒ ปศุสัตว์ร้อยละ ๑๖ และประมงร้อยละ ๑๒



รายงานการศึกษาาร่วมของ FAO และ OECD ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า แม้การผลิตสินค้าเกษตรของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจะยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบปีข้างหน้า แต่จะดำเนินไปอย่างเชื่องช้า อันเป็นผลมาจากปริมาณอุปสงค์ที่ลดลงทั้งในประเทศและในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตนี้ยังถือว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกสำหรับสินค้าพืชถึงร้อยละ ๗ และสำหรับสินค้าปศุสัตว์ที่ร้อยละ ๒

ทั้งนี้ แม้อัตราเติบโตการส่งออกจะลดลงเช่นเดียวกันแต่ยังอยู่ในอัตราที่ไม่มากนัก ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการส่งออกของภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงอนุมานได้ว่าการเปิดตลาดจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อกลุ่มประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กอปรกับความได้เปรียบของภูมิภาคนี้ในการผลิตสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นยังคงช่วยให้สามารถมีส่วนแบ่งก้อนใหญ่ในตลาดโลกได้

สำหรับรายการสินค้าเกษตรพื้นฐาน เช่น ข้าวโพด ข้าว และเนื้อโค คาดว่าด้วยอุปสงค์จากตลาดต่างประเทศที่สูงกว่าในประเทศจะทำให้สัดส่วนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกสูงกว่าการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่การค้าสินค้าเกษตรและประมงในภาพรวมจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตก็จะช้าลงกว่าในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นลดลงจากร้อยละ ๓.๓ เหลือประมาณร้อยละ ๑.๓ ต่อปี

รายงานยังพบว่า การผลิตสินค้าเกษตรและประมงในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒.๗ ต่อปี (ตามอัตราค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปี ๒๕๕๓ และรวมการผลิตสินค้าปศุสัตว์) โดยในปัจจุบัน ภูมิภาคดังกล่าวมีสัดส่วนการผลิตสินค้าเกษตรถึงร้อยละ ๑๔ ของปริมาณการผลิตโลก และมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรและประมงถึงร้อยละ ๒๓ ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวของโลก

ปริมาณการผลิตธัญพืชจะมีอัตราการเติบโตลดลง

รายงานคาดการณ์ในภาพรวมว่า อัตราการผลิตสินค้าธัญพืชในช่วงทศวรรษหน้านี้อาจจะชะลอตัวลง โดยในประเทศผู้ผลิตหลักจะมีการเติบโตต่อปีที่เพิ่มขึ้นเพียงครั้งหนึ่งของอัตราเติบโตในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภายในปี ๒๕๗๑ คาดว่าภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจะผลิตข้าวโพดได้ ๒๓๓.๕ เมกะตัน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของปริมาณการผลิตโลก) ธัญพืชเมล็ดโต ๒๒.๑ เมกะตัน (ร้อยละ ๓ ของปริมาณการผลิตโลก) ข้าว ๒๑.๔ เมกะตัน (ร้อยละ ๔ ของปริมาณการผลิตโลก) และข้าวสาลี ๓๗.๓ เมกะตัน (ร้อยละ ๑๑ ของปริมาณการผลิตโลก)

การผลิตถั่วเหลืองจะยังคงเติบโตขึ้นในช่วงทศวรรษหน้า และคาดว่า การขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองจะทำให้ต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไป แม้ว่าสามในสี่ของพื้นที่เก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการเพาะปลูกซ้ำสองครั้ง อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราการเติบโตของการผลิตรายปีของภูมิภาคในภาพรวมจะลดลงจากร้อยละ ๖.๙ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เหลือเพียงร้อยละ ๒.๘ ในช่วงทศวรรษหน้า

อัตราการเติบโตรายปีโดยเฉลี่ยของการผลิตเนื้อโคและเนื้อลูกโค ก็จะช้าลงเล็กน้อยเช่นเดียวกัน โดยเหลือเพียงร้อยละ ๑.๒ จากเดิมร้อยละ ๑.๔ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา สำหรับการผลิตสินค้าประมงในช่วงทศวรรษหน้า คาดว่าจะมีอัตราเติบโตขึ้นร้อยละ ๑๒

ความเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์อาหารภายในภูมิภาค: ความต้องการเนื้อสัตว์ ผลไม้ และผักเพิ่มขึ้น ในขณะที่อาหารพื้นฐานจะลดลง

รายงานดังกล่าวคาดว่า ความต้องการภายในภูมิภาคที่มีต่อโปรตีนจากสัตว์จะเพิ่มขึ้น โดยอัตราการบริโภคต่อหัวของเนื้อโค เนื้อลูกโค และเนื้อสุกร จะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในช่วงสิบปี (ปี ๒๐๑๖ และปี ๒๐๒๖) ด้วยเหตุนี้ การบริโภคสัตว์ปีก ในปริมาณ ๓๔.๒ กิโลกรัม ต่อคนต่อปี จะคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑ ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าในช่วงกลางยุค ๙๐ ถึงร้อยละ ๑๔.๘

FAO และ OECD ยังคาดการณ์อีกว่าการบริโภคผลไม้ ผัก เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และปลาจะเพิ่มขึ้น แทนที่การบริโภคอาหารพื้นฐาน เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าว และถั่ว โดยคาดว่าอัตราการบริโภคข้าวโพดต่อหัวในช่วงทศวรรษหน้าจะลดลงร้อยละ ๔.๓

การเกษตรยั่งยืนและระบบอาหารที่ดีขึ้น

ตามรายงานร่วมของ FAO และ OECD ความท้าทายในอนาคตของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนคือ การพัฒนาให้การเติบโตทางการเกษตรในอนาคตเป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมมากกว่าที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์อุปสงค์และราคาในตลาดโลกที่ลดลง

การสร้างวิถีทางที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตทางการเกษตรในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับ การพัฒนาด้านโภชนาการ การคุ้มครองทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความเป็นอยู่ เนื่องจากความยากจนในพื้นที่ชนบท ความหิวโหย และภาวะโรคอ้วนที่กำลังเพิ่มขึ้นในภูมิภาค

รายงานดังกล่าวยังระบุอีกว่า ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนั้นมี “โอกาสเติบโตที่แข็งแกร่ง” ในการผลิตผลไม้และผักที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับประชาชนอีกด้วย โดยนโยบายเฉพาะทางนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคได้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ยังช่วยให้สามารถอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรภายในภูมิภาคได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ระบบอาหารที่ดีขึ้นและความมั่นคงทางอาหารรูปแบบใหม่ รวมถึงนโยบายทางด้านโภชนาการ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการหยุดยั้งความหิวโหยที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงภาวะโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นมาตลอดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาประชากรมีน้ำหนักเกินมากที่สุดในโลกเป็นอันดับสอง รองจากภูมิภาคอเมริกาเหนือ

ที่มา: <http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1200914/>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

กรกฎาคม ๒๕๖๒